

คำแนะนำสำคัญในการยื่นคำขอของงบประมาณ

การยื่นคำขอของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน:

- 1) ขอให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ แผนงานและโครงการ รวมถึงรายละเอียดการแตกตัวคุณค่าใช้จ่าย ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ก่อนเวลา 17.00 น. ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำขอของงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 และคู่มือการจัดทำคำขอของงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยหน่วยงานไม่สามารถโอนกรอบงบประมาณสำหรับแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ มาเป็นงบประมาณสำหรับแผนงานและโครงการวิจัยและนวัตกรรมได้
- 2) ขอให้หน่วยงานถ่วงดุลและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการอย่างเข้มข้นภายในกรอบงบประมาณที่ สกสว. แจกข่างต้น โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพคำขอของงบประมาณ และคำนึงถึงความสามารถในการส่งมอบผลลัพธ์ของโครงการและผลในภาพรวมของหน่วยงานซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
- 3) ขอให้พิจารณาสนับสนุนนักวิจัยใหม่ของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณสำหรับแผนงานและโครงการวิจัยและนวัตกรรม
- 4) หน่วยงานสามารถตั้งงบประมาณสำหรับโครงการต่อเนื่องแบบ Multi-year ได้โดยไม่ควรเกินร้อยละ 50 ของงบประมาณสำหรับแผนงานและโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อไม่ให้ผูกพันงบประมาณสูงจนลดโอกาสในการเสนอโครงการใหม่ในปีถัดไป

การยื่นคำขอของงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:

- 1) สำหรับหน่วยงานที่มีพันธกิจและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการที่เป็นความต้องการในระดับประเทศเพื่อให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทัดเทียมสากล มีโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่มีมาตรฐานระดับประเทศหรือสากลสำหรับยกระดับการผลิตและการบริการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาการรับและต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ในประเทศที่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับสากล สามารถยื่นคำขอของงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ แผนงานและโครงการ รวมถึงรายละเอียดการแตกตัวคุณค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ NRIS ได้ในช่วงเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ คำขอของงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคำขอของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน